



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

### Đồng hành cùng doanh nghiệp thành công và tỏa sáng

Sáng 23-3, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Bây giờ vui mừng trở lại Đại hội, Phó Thủ tướng nêu rõ: Trong nhiệm kỳ của Đại hội lần thứ III của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (2018-2022), nhất là trong hơn 3 năm qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, có những vấn đề chưa có tiền lệ, chưa được dự báo. Trong 2 tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2022 nhưng tình hình kinh tế - xã hội đất nước tiếp tục xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo.

Theo Phó Thủ tướng, trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong suốt những năm qua.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về số lượng (hiện có gần 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 25 nghìn hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh), doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng phát triển. Trong đó, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục có bước phát triển cả về quy

mô và năng lực sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, hơn 97% doanh nghiệp cả nước là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Trong những năm qua, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế, nhất là trong duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, vai trò, vị thế và uy tín của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng được khẳng định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thách thức, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, giải pháp để hỗ trợ, tiếp sức đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Trong đó, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa.

Về kế hoạch nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cơ bản tán thành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong văn kiện Đại hội của Hiệp hội đã đề ra, đề nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp, tiếp tục có những giải pháp, hành động cụ thể, đồng hành với Chính phủ, các bộ ngành, địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh quá trình

(Xem tiếp trang 2) PV

### Huyện ủy Ý Yên công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ



Đồng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định của Ban TVTU và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Liệu.

Sáng 23-3, Huyện ủy Ý Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban TVTU về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, huyện Ý Yên.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 645-QĐ/TU ngày 21-3-2023 của Ban TVTU về việc chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung Phó Bí thư Huyện ủy Ý Yên cho đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ý Yên giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Ý Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Huy Liệu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chính đề nghị đồng chí Nguyễn Huy Liệu tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác, khiêm tốn học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ý Yên

(Xem tiếp trang 2) Tin, ảnh: VĂN HUỖNH

### Khởi các cơ quan Nội chính và Khởi các trường Cao đẳng, Đại học phát động phong trào thi đua năm 2023



Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" năm 2022 của UBND tỉnh cho các đơn vị.

Sáng 23-3, Khởi thi đua các cơ quan Nội chính tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Với chủ đề "Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả", năm 2023, Khởi thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, UBND tỉnh phát động, như: "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025" gắn

với thực hiện phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025...; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh" và các đợt thi đua đặc biệt hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định (21-5-1963 - 21-5-2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi

Ảnh: VĂN TRỌNG

(Xem tiếp trang 4) VĂN TRỌNG và MINH TÂN

### Miền Bắc đón không khí lạnh

### ngay sau nắng nóng diện rộng, cảnh báo lốc xoáy, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chịu ảnh hưởng của thấp nóng và gió phơn, trong ngày 22-3 ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng diện rộng, trong đó khu vực Sơn La, Hòa Bình vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh

Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có những điểm vượt mốc lịch sử tháng 3.

Ngày 23-3, nắng nóng có xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình

(Xem tiếp trang 4) PV

### Từ ngày 15-2 đến 14-3, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông

Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, từ ngày 15-2 đến 14-3-2023, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 4 người chết, 4 người bị thương. Toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đường bộ, đường sắt và tai nạn giao thông đường thủy.

Trong tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã xử lý 1.200 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ, phạt tiền trên 2,84 tỷ đồng, tước có thời hạn 295 giấy phép lái xe; tạm giữ 135 ô tô, 372 mô tô, 1 phương tiện khác. Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, lực lượng chức năng đã tăng cường

công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường sắt. Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đường thủy, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý 16 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 219 triệu đồng; tạm giữ 6 phương tiện, tịch thu 17,6m<sup>3</sup> cát và 1 phương tiện khai thác cát.

Trong tháng, các lực lượng chức năng đã phối hợp đảm bảo giao thông, trật tự ATGT; Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, diễu hành tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố Nam Định./

THÀNH TRUNG

### Công bố hạ thủy bẫy rác trên sông thứ 5 tại xã Xuân Thành

Ngày 23-3, Trung tâm Bảo tồn sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Xuân Thành tổ chức công bố hạ thủy công cụ thu gom rác trên sông (là bẫy rác) tại xóm 4, xã Xuân Thành (Xuân Trường).

Công cụ thu gom rác trên sông tại xã Xuân Thành là bẫy rác thứ 5 trong mạng lưới bẫy rác thí điểm mà Trung tâm MCD cùng các chuyên gia, chính quyền, cộng đồng địa phương và các bên liên quan thực hiện tại tỉnh Nam Định thông qua dự án "Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng". Trước đó đã có 4 bẫy rác được lắp đặt, hạ thủy và vận hành trên sông (3 bẫy rác đặt trên sông Hồng địa phận các xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc), Diên Xá, Nam Thắng

(Nam Trực), 1 bẫy rác đặt trên sông Đào địa phận phường Trần Tế Xương (thành phố Nam Định).

Bẫy rác đã được tổ chức hạ thủy trên sông Hồng đoạn xóm 4 và bàn giao cho xã Xuân Thành tiếp nhận, quản lý, vận hành, góp phần tăng hiệu quả thu gom rác trên sông, giảm thiểu rác trôi nổi từ sông ra biển và nâng cao ý thức của cộng đồng địa phương trong công tác quản lý rác thải rắn, rác thải nhựa, đóng góp vào hệ thống dữ liệu mạng lưới bẫy rác toàn cầu.

Thời gian tới, Trung tâm MCD sẽ tiếp tục cùng các chuyên gia hỗ trợ Nam Định lắp đặt thêm bẫy rác tại các điểm khác theo đề xuất của địa phương, củng cố và mở rộng mạng lưới bẫy rác trên các dòng chảy khu vực hạ lưu sông Hồng./

THANH THÚY

## Nâng tầm giá trị hạt gạo Nam Định

Nam Định là vùng sản xuất lúa với nhiều thương hiệu gạo đặc sản thơm ngon nổi tiếng khắp cả nước. Những năm gần đây, nhờ những đổi mới trong phương thức sản xuất, canh tác an toàn sinh học, đầu tư đóng gói bao bì, gạo Nam Định ngày càng vươn xa, khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa gạo của tỉnh nói riêng đang chuyển dần từ "lượng" sang "chất". Các chỉ tiêu về gạo đặc sản, gạo chất lượng cao, gạo "sạch" và các loại sản phẩm chế biến từ gạo; tỷ lệ gạo có thương hiệu của Nam Định đều tăng dần qua từng năm. Điều này thể hiện rõ hiệu quả hướng đi của ngành Nông nghiệp là duy trì diện tích, sản lượng để tập trung nâng cao chất lượng giá gạo và giá bán. Đây là mục tiêu đúng và phù hợp với tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo hiện nay, nhất là trong bối cảnh

(Xem tiếp trang 2)

Mô hình sản xuất gạo mầm của hợp tác xã Nam Đại Dương tại xã Minh Tân (Vụ Bản).  
Bài và ảnh: NGỌC ANH



### TIN THẾ GIỚI

#### Israel, Ba Lan ký thỏa thuận chấm dứt khủng hoảng ngoại giao

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen và người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau ngày 22-3 đã ký thỏa thuận ngay lập

tức cho phép nối lại các chuyến tham quan, học tập của học sinh Israel về nạn diệt chủng người Do Thái.

Tờ Times of Israel dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao nước này, nêu rõ: "Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước đã kết thúc". Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh bước tiến mới này, đồng thời cho biết thỏa thuận trên sẽ giúp hai nước

(Xem tiếp trang 3)

### TIN TRONG NƯỚC

#### THÁI NGUYÊN Phân đấu đưa huyện Phú Bình trở thành thị xã trước năm 2030

Nhằm đạt mục tiêu xây dựng huyện cơ bản đạt các tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước

năm 2030, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đang tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, phát triển các khu dân cư, khu đô thị mới, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ...

Theo ông Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Bình, trong giai đoạn (Xem tiếp trang 4) PV





Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn nhân ngày truyền thống



Đồng chí Trần Lê Đòai, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Tỉnh Đoàn.

Tích TĐTT đã đạt được, từ thể thao quần chúng đến thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao; đồng thời biểu dương những đóng góp của các vận động viên, huấn luyện viên và những người làm công tác thể thao trong năm 2022.

Sáng cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đòai đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Tỉnh Đoàn nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCs Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đòai gửi lời chúc mừng đến các thể hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên của tỉnh.

chí, nghị lực, nâng cao trình độ chuyên môn, vững vàng bản lĩnh chính trị. Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Tỉnh Đoàn lẵng hoa tươi thắm cùng sự tin tưởng, kỳ vọng đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Triệu Văn Thái, TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn thay mặt cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tình cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên trong thời gian qua. Phát huy truyền thống 92 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCs Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, xung kích tình nguyện trong các phong trào, tích cực rèn luyện, cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa tài năng, sức trẻ và nhiệt huyết của mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

KHÁNH DŨNG và LAM HỒNG

Khối các cơ quan Nội chính và Khối các trường Cao đẳng, Đại học phát động phong trào thi đua năm 2023

(Tiếp theo trang 1)

thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2023)... và các phong trào thi đua trong từng cơ quan của Khối, tạo sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đề nghị thời gian tới, các cơ quan Nội chính tiếp tục củng cố hơn nữa công tác nắm tình hình, tích cực phối hợp và tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai các dự án lớn của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua" của UBND tỉnh cho Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy ĐBBP tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tổ chức và chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính.

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các trường thành viên trong Khối đã chủ động, tích cực tổ chức phong trào thi đua dạy tốt - học tốt và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Công tác xây dựng Đảng, chính

(Tiếp theo trang 1)

từ nay đến năm 2025, huyện duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng 10 xã, thị trấn trên địa bàn cơ bản đạt tiêu chuẩn phường, hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt như cần đổi thủ chi ngân sách, xử lý nước thải, rác thải...

Huyện ưu tiên đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình trọng điểm, các tuyến đường huyện, liên xã, hệ thống chiếu sáng, thoát nước. Bên cạnh đó,

TIN TRONG NƯỚC

Phù Bình chủ động phối hợp với các ban, ngành của Tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình, hoàn thiện hồ sơ để nghị thành lập thêm các khu công nghiệp và cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn./.

Miền Bắc đón không khí lạnh ngay sau nắng nóng diện rộng, cảnh báo lốc xoáy, mưa đá

(Tiếp theo trang 1)

còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 36-38°C, các nơi khác của Bắc Bộ nắng nóng cục bộ; sang ngày 24-3 nắng nóng chỉ còn xảy ra ở Sơn La, Hòa Bình nhưng mức độ không còn gay gắt, nhiệt độ ở Sơn La - Hòa Bình là 35-37°C.

Sang ngày 25-3 nắng nóng có khả năng kết thúc ở khu vực Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm 24-3 trở đi, có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, gây mưa rào và dông mạnh ở khu vực Việt Bắc, Đông Bắc; sau đó khoảng ngày 25-3 sẽ có không khí lạnh mạnh ảnh hưởng, mưa dông mạnh rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự báo, từ ngày 25-3 Bắc Bộ trời trở lạnh; từ ngày 26-3 đến

28-3 miền Bắc ngày trời lạnh, đêm và sáng trời rét nhe. Các chuyên gia cảnh báo, không khí lạnh tràn xuống nước ta khi chúng ta đang chịu tác động của đợt nắng nóng mạnh, tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh cuối mùa có khả năng gây ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, khu vực có nguy cơ cao là các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, thời gian có nguy cơ cao xảy ra là khoảng thời gian từ chiều tối 24-3 đến hết ngày 28-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay đến sớm ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Mùa hè năm nay cũng được dự báo gay gắt và khốc liệt hơn so với năm ngoái./.

Chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

(Tiếp theo trang 3)

tập huấn khởi sự kinh doanh... Từ năm 2022 đến nay, có 131 cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện tham gia các chương trình tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi sự kinh doanh.

Với những hoạt động thực thực trong công tác an sinh xã hội, Hội LHPN huyện Nam Trực đã kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ, nâng cao vai trò của tổ chức Hội. Thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm để huy động nguồn lực, tổ chức thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa hướng tới mục tiêu chung "không để ai bị bỏ lại phía sau"/.

Để trường học ngày càng xanh - sạch - đẹp - an toàn

Trong những năm qua, phong trào xây dựng môi trường học đường "xanh - sạch - đẹp - an toàn" được nhiều trường học trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo tại các nhà trường.

Đến thăm Trường Mầm non xã Trúc Mỹ (Trực Ninh), cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi bước vào khuôn viên trường là không gian trong lành, kang trang, sạch, đẹp và thân thiện trong màu sắc của cỏ cây, hoa, lá. Trên diện tích trên 5.600m², nhà trường đã được quan tâm đầu tư xây dựng gồm 9 phòng học, 12 phòng chức năng; trong đó, diện tích sân vườn rộng 2.4.100m², có nhiều khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ. Vườn trường được che phủ bởi cây xanh, cây bóng mát, mai che, trồng cây ăn quả, cây thuốc nam, cỏ mật, cỏ nhện và trồng các loại rau theo mùa. Xen giữa dây nhà học được xây dựng cao tầng với các phòng học kang trang là một khoảng không gian khá thoáng mát, sạch sẽ với sân trường 1.163m² được đổ bê tông và sân cỏ nhựa kết hợp với cỏ lát tiên là nơi cho trẻ chơi các trò chơi vận động và tham gia các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo vui chơi, học tập như: khu vui chơi cát nước, sỏi, đất nặn, chơi bóng, chơi cát nước, sỏi, đất nặn, chơi bóng, chơi cát nước, sỏi, đất nặn, chơi cát nước, sỏi, đất nặn, chơi cát nước, sỏi, đất nặn, chơi cát nước, sỏi, đất nặn, chơi cát nước, sỏi, đất nặn...



Học sinh Trường Mầm non Giao Thịnh (Giao Thủy) vui chơi, trải nghiệm trong không gian trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Nhiều năm qua, Trường THCS Hải Phú (Hải Hậu) luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của mỗi thầy, cô giáo, các em học sinh và sự chung tay ủng hộ của các bậc phụ huynh trong việc chỉnh trang, tu sửa cảnh quan trường lớp. Đến nay, nhà trường đã tạo dựng được môi trường cảnh quan sự phong phú thân thiện với môi trường với không gian thoải mái để đọc sách, thư giãn, trao

học theo hướng lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường "Nói không với rác thải nhựa" trong môn học; xây dựng các thủ để dạy học về bảo vệ tài nguyên, bảo vệ biển, đảo; thường xuyên tổ chức các chuyên đề ngoại khóa về giáo dục bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, từ đó tạo cảnh quan lớp học, nhà trường xanh - sạch - đẹp và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện nay, toàn bộ khuôn viên trường, khu hiệu bộ, lớp học luôn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng.

Công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước được triển khai thông qua các hoạt động của Ban tu vấn tâm lý, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dưới cờ đầu tư, học tập. Ban giám hiệu nhà trường còn phân công giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi "Sáng tạo Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS" với sản phẩm "Thiết bị đo thân nhiệt sát khuẩn tay tự động" đã đạt giải Ba cấp tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, năm học 2021-2022, nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Phong trào xây dựng "Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn" đã góp phần tích cực tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi hấp dẫn và thân thiện đối với các em học sinh, giúp các em thêm yêu quý trường lớp, thầy cô, bạn bè. Đặc biệt phong trào còn thu hút được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ cả về vật chất, tinh thần của chính quyền các địa phương, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, các bậc cha mẹ học sinh và sự tâm huyết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo của các cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh nhiều năm liên tục đứng trong top đầu toàn quốc./.

Bài và ảnh: HỒNG MINH